

**ĐẢNG BỘ XÃ QUANG TRUNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quang Trung, ngày 02 tháng 12 năm 2024

**TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của Tổ chức Đoàn thể và Chi uỷ đối với Đảng viên dự bị**

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành Đoàn thể nơi công tác và Chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Đỗ Thị Dung

Tên Tổ chức Đoàn thể nơi công tác: Chi bộ trường mầm non, tổng số 13 đồng chí.

Tên chi uỷ nơi cư trú: Chi bộ thôn Cầu Đông, có 03 đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Ưu điểm:

- Về phẩm chất chính trị:

+ Luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân, phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Về đạo đức, lối sống:

+ Có ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị.

+ Có lối sống thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, hòa nhã với đồng nghiệp, tôn trọng và luôn lắng nghe lời góp ý của phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân nơi cư trú cũng như của đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ.

- Về năng lực công tác; thực hiện nhiệm vụ đảng viên:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Chấp hành tốt sự phân công của đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ của nhân viên nuôi dưỡng với trách nhiệm là bếp trưởng chịu trách nhiệm trước HP nuôi dưỡng và BGH những việc được phân công. Luôn

thực hiện theo quy trình bếp một chiều, nghiêm túc theo hiện theo phương châm :
Bếp 5 tốt. Đảm bảo vệ sinh ATTP, an toàn trong lao động.

+ Kết hợp nhịp nhàng với Nhà trường, Công đoàn.. làm tốt các phong trào của nhà trường cũng như của địa phương, ngành đề ra.

+ Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ.

+ Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nơi cư trú.

Khuyết điểm

- Công tác phê và tự phê chưa cao, chưa mạnh dạn trong việc tham gia góp ý triệt để với đồng nghiệp. Chưa có nhiều món ăn sáng tạo để bổ sung vào ngân hàng thực đơn của cô và trẻ.

Số đồng chí trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ công nhận Đảng viên dự bị Đỗ Thị Dung trở thành đảng viên chính thức là 16 đồng chí trong tổng số 16 đồng chí được hỏi ý kiến (đạt 100%).

Số không tán thành 0 đồng chí

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ



Lê Thị Hương